



แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม ตำบลนาแวม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ข้อควรกระทำ Dos	ข้อไม่ควรกระทำ Don'ts
ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น สำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ศีลธรรมอันดีและ เทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์	แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการต่อต้าน การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ปล่อย ปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามี การกระทำที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตาม กฎหมายและตาม ทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี	ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่คำนึงถึง ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นต่องานต่อองค์กร ต่อรัฐบาล ต่อ ประชาชนหรือต่อประเทศชาติ
กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และ กล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือเสนอให้มีการ ลงโทษผู้ที่ทำ สิ่งไม่ถูกต้อง	ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจ ส่วนตัวโดยไม่ คำนึงถึงหลักคำสอนของ ศาสนา หรือความเหมาะสมใน การเป็น ข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ คำนึงถึง หลักกฎหมายหลักวิชาการ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของ ราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติเป็น หลัก ละเว้นการเรียกร ับหรือดำเนินการ ใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับ ประโยชน์ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่	ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของ ตัวเองมากกว่า คำนึงถึงประโยชน์ของ ส่วนรวม เอื้อประโยชน์โดยมิ ชอบให้ ตนเอง หรือบุคคลอื่น ให้อำนาจหน้าที่ ตำแหน่ง กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ บุคคลอื่นให้ได้รับความ เสียหาย ปล่อย ปละละเลยเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้งานบรรลุ เป้าหมายอย่างดีที่สุด รักษาและ พัฒนา มาตรฐานการทำงานที่ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพ การ ทำงานให้ดียิ่งขึ้น	ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความสำคัญกับ กระบวนการที่ ระเบียบหรือกฎหมาย ไม่ได้กำหนดไว้ จนไม่คำนึงถึง ผลสำเร็จ ของงาน ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อ พบเห็นว่ามี การปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็ม ความสามารถที่มี อยู่ หรือตามมาตรฐาน ที่เคยปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจาก อคติ และไม่ เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือ เหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุสภาพร่างกาย สถานะ ของบุคคลหรือ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม	ปฏิบัติหน้าที่โดยนำความเชื่อส่วนตัว ทางการเมืองมาใช้ ในการเลือกปฏิบัติ ราชการในเรื่องต่างๆ แสดงความ คิดเห็น ต่อสาธารณะโดยไม่คำนึงถึงหน้าที่ความ รับผิดชอบในฐานะที่เป็นข้าราชการ มี อคติในการ ปฏิบัติหน้าที่ กระทำการละ เว้นหรือละเมิดกฎหมายทั้ง ใน การปฏิบัติ ราชการและการดำเนินชีวิตส่วนตัว

ข้อควรกระทำ Dos	ข้อไม่ควรกระทำ Don'ts
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประพฤติและปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลัก อุทิศตนปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดย ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ยึดมั่นในการดูแลและรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างประหยัด คุ่มค่า และไม่ให้ เกิดความเสียหาย	ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่ ระมัดระวัง ทำให้เกิดความเสียหาย และ ใช้ทรัพย์สินโดยไม่ประหยัด
ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่ ประชาชนด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดีต่อประชาชน	ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน ด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ
มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความ เป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ปล่อยปละละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบ เห็นความเดือดร้อนของประชาชน เลือก ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม สาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการ สาธารณะ ดูแลคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของ ตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน	ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงโดยไม่ เปิดเผยข้อมูลในความรับผิดชอบของตน หรือบิดเบือนข้อมูลที่เปิดเผยให้แก่ ประชาชนทราบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ไม่เรียนรู้ หรือพัฒนาความรู้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของ ราชการ ประชาชนเป็นหลัก ละเว้นการ เรียกรับหรือดำเนินการใดที่ประสงค์จะ ให้ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทนจาก การปฏิบัติหน้าที่	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ส่วน ตนเป็นหลัก เพิกเฉยต่อการพบเห็นการ เรียกรับประโยชน์อื่นใดเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่าง ตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยง ประมวลจริยธรรมนี้	หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล